

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย

ตรวจเยี่ยมสำนักโภชนาการ

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร สำนักโภชนาการ อาคาร 4 ชั้น 5



แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ให้การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับบุคลากรสำนักโภชนาการ

โดยมี นางณัฐวรรณ เขาวนลิทธิศุกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวสม สุโขใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และกำลังคน หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสำนักโภชนาการทุกท่านร่วมต้อนรับ

นางสาวสม สุโขใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และกำลังคน ได้แนะนำสำนักโภชนาการ พร้อมทั้งนำเสนอผลและแผนการดำเนินงานด้านโภชนาการ ในปีงบประมาณ 2562

สำนักโภชนาการ

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพสำนักโภชนาการเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี

พันธกิจ ส่งเสริม ให้ความรู้ และ อุดหนุน เพื่อกำหนดนโยบาย และ ออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพสำนักโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแล เพื่อให้ได้มาตรฐานกับข้อตกลงการค้าด้านโภชนาการ

สตรีและเด็กปฐมวัย	วัยเรียน วัยรุ่น	วัยทำงาน	วัยสูงอายุ
วัยและเด็กอายุ 0-5 ปี สูงสุดมีส่วน และอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ Activity อบรมช่างทำขนม ผักสุขภาพสำหรับเด็ก 1,000 ไร่/โครงการ/ปี/Infographic Motion Graphic โครงการฯ และสื่อต่างๆ และเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการฯ Best practice การดำเนินงานสตรี 1,000 ไร่/โครงการ/ปี และงานส่งเสริมสุขภาพ 0-5 ปี สูงสุดมีส่วน และอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 1,000 ไร่/โครงการ/ปี และงานส่งเสริมสุขภาพ 0-5 ปี สูงสุดมีส่วน และอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 1,000 ไร่/โครงการ/ปี พัฒนาเครื่องมือประเมินภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ 14 ปีขึ้นไปและผลการวิจัยระดับจังหวัด 1,000 ไร่/โครงการ/ปี ศึกษาและพัฒนาการติดตามเชิงรุกในเด็กวัยเรียนในจังหวัดปทุมธานี พัฒนาระบบข้อมูลภาวะโภชนาการในจังหวัดปทุมธานี	วัยและเด็กอายุ 6-12 ปี สูงสุดมีส่วน และอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ วัยและเด็กอายุ 13-18 ปี สูงสุดมีส่วน และอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ - พัฒนาทักษะการฝึกวิ่งกิจกรรม สดใส เด็กยุคใหม่ - พัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การสร้างแรงจูงใจเด็กวัยเรียน 1,000 ไร่/โครงการ/ปี - สหภาพโภชนาการ ภาวะโภชนาการ และ ภาวะสุขภาพใจดี ในเด็กวัยเรียน 1,000 ไร่/โครงการ/ปี	วัยและเด็กอายุ 19-30 ปี สูงสุดมีส่วน และอายุ 30-44 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ - พัฒนาระบบการดำเนินงานโรคอ้วนในวัยทำงาน การเฝ้าระวังโรคอ้วนในวัยทำงาน - ส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยผู้ประกอบการ โครงการประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการงานโรคอ้วนในวัยทำงาน การเฝ้าระวังโรคอ้วนในวัยทำงาน - ประชาสัมพันธ์ อบรม ส่งเสริมผล สหภาพโภชนาการ ภาวะโภชนาการ และ ภาวะสุขภาพใจดี ในวัยทำงาน - สหภาพโภชนาการ ภาวะโภชนาการ และ ภาวะสุขภาพใจดี ในวัยทำงาน 1,000 ไร่/โครงการ/ปี	วัยและเด็กอายุ 30-44 ปี สูงสุดมีส่วน และอายุ 45-64 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ - พัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะการปรับพฤติกรรม NCDs และภาวะสมองเสื่อม - ขับเคลื่อน โครงการฯ สดใส หัวใจ สดใส เสริมศักยภาพ - พัฒนาระบบความรู้และเนื้อหาสื่อ/นวัตกรรม - พัฒนาศักยภาพบุคลากร - พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
Function 1. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยสุขภาพ (DR) และแผนแม่บทการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยสุขภาพ (FBDG) 2. โครงการจัดการภัยสุขภาพเชิงรุกเชิงรุกเชิงรุก 5-19 ปี 3. โครงการ รณรงค์ สดใส หัวใจ สดใส	Out put - ส่งเสริมเชิงนโยบาย Healthy Eating แนวทางการดำเนินงานองค์กรโรคอ้วนภาค 63 - พัฒนาระบบการดำเนินงานโรคอ้วนในวัยทำงาน การเฝ้าระวังโรคอ้วนในวัยทำงาน 3 ปี - พัฒนาระบบการดำเนินงานโรคอ้วนในวัยทำงาน (air war, ground war and online) - พัฒนาระบบการดำเนินงานโรคอ้วนในวัยทำงาน 1,000 ไร่/โครงการ/ปี - พัฒนาระบบการดำเนินงานโรคอ้วนในวัยทำงาน 1,000 ไร่/โครงการ/ปี - พัฒนาระบบการดำเนินงานโรคอ้วนในวัยทำงาน 1,000 ไร่/โครงการ/ปี		
วิสัย 1. การเข้าถึงที่ครอบคลุมของบริการสุขภาพปฐมภูมิ และระบบการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในเด็กวัยเรียนในจังหวัดปทุมธานี (1,000,000 บาท) 2. การลดค่าข้อมูลปริมาณสารอาหารด้วยวิธีวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อใช้สำหรับข้อมูลของประเทศไทย (500,000 บาท) 3. ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีวินิจฉัยการสูบบุหรี่ในเด็ก โดยวิธีแบบแปลนเชิงเสริมในชุมชน (200,000 บาท)	Out put - หนังสือ DRI และโครงการ 3 ก - คู่มือสำหรับจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตใน - แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการป้องกัน NCDs - แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการป้องกัน NCDs		

สนับสนุน ประสานงาน FIN ใช้จ่ายดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมอนามัย ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อการพัฒนาทางด้านโภชนาการ ดังนี้

1. อัตรากำลังสำนักโภชนาการที่เป็นตำแหน่งจ้างเหมาบริการจำนวน 17 คน ควรจะเสนอปรับให้เป็นพนักงานกระทรวงได้ในบางตำแหน่ง เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้มีสวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพ ลดปัญหาการเปลี่ยนงานบ่อย
2. อธิบดีฯ ให้ความสนใจเรื่อง ตัวชี้วัด ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ในแต่ละกลุ่มวัย ซึ่งมีความท้าทาย ที่จะดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย จึงขอให้ออกแผนการส่งเสริมโภชนาการให้ดี เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่จะประเมินในปี 2564
3. การเฝ้าระวังด้านโภชนาการนับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการประเมินการส่งเสริมโภชนาการในแต่ละกลุ่มวัย จึงควรมีการวางแผนเก็บหรือสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่จำเป็น และดำเนินการช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ทับซ้อนกับการสำรวจจากแหล่งอื่น
4. งานโภชนาการที่ดำเนินการตามภารกิจ (Function) มีความสำคัญในระดับประเทศอยู่หลายเรื่อง อาทิ การปรับปรุงปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย (DRI) และข้อเสนอแนะการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (FBDG) และการจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กราย 5-19 ปี

